

# Đời Sống Đấng Christ

**Giăng Báp Têm Chúa Giê-xu**

**Giăng 1:29-34**

**Câu Gốc  
Thiếu Nhi**

“Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian!” Giăng 1:29

**Câu Gốc  
Nhi Đồng**

“Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đến với mình liền nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian.” Giăng 1:29

**Câu Chuyện  
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Cho tới nay, qua sách Tin Lành Giăng , chúng ta đã học được từ ban đầu Chúa Giê-xu ở với Đức Chúa Trời và về sự giáng sinh của Ngài. Chúng ta cũng đã học có một người đến để công bố cho mọi người biết về Chúa Giê-xu và chuẩn bị họ để tiếp nhận Chúa Giê-xu. Người đó là ai? Giăng - Giăng Báp-tít!

Một ngày nọ, Giăng được cơ hội để làm báp têm cho Chúa Giê-xu. Khi Giăng đang làm phép báp têm dân chúng dưới một con sông thì Chúa Giê-xu bước đến và muốn được báp têm với những người kia. Nhưng có điều đặc biệt xảy ra khi Chúa Giê-xu được làm phép báp têm. Thánh linh của Đức Chúa Trời như chim bồ câu từ trời đến đáp trên vai Chúa Giê-xu. Điều này chưa bao giờ xảy ra khi Giăng làm báp têm trước đó. Và trước khi điều đó xảy ra, Giăng cũng chưa biết Chúa Giê-xu là Đấng Đức Chúa Trời sai đến, nhưng khi điều đó xảy ra, Giăng biết rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Giăng biết được vì Đức Chúa Trời là Đấng sai Giăng để chuẩn bị cho Chúa Giê-xu, đã nói với ông rằng người mà chim bồ câu từ trời đậu lên là Đấng ấy, Con Đức Chúa Trời.

Câu gốc hôm nay cho chúng ta biết hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu và nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian.” Thế nhưng tội lỗi là gì mà cần phải cất đi? Và làm thế nào Chúa Giê-xu là

**Mục Đích  
Bài Học**

Giới thiệu khái niệm của tội lỗi và báp têm.  
Giải thích Chúa Giê-xu chết thay chỗ cho chúng ta.  
Thảo luận thái độ của chúng ta với sự cứu rỗi.

“Chiên Con của Đức Chúa Trời?”

Trước hết chúng ta tìm hiểu xem tội là gì. Tội nghĩa là “trật mục tiêu được nhắm.” Có bao giờ các em chơi banh khi đánh hay đá banh sai hướng mà mình muốn trái banh tới đó? Trong cuộc sống, khi chúng ta làm điều sai với những gì Chúa cho là đúng, đó là tội. Vài tuần qua chúng ta có học làm theo gương của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta lạc làm và không hành động theo như Chúa Giê-xu, hay chúng ta làm sai, chúng ta đã phạm tội. Điều gì Chúa bảo chúng ta không được làm? (chờ cho các em trả lời, giúp các em nếu cần. Các em có thể trả lời như “nói dối,” “ăn cắp,” “giết người,” v.v.) Và có những điều gì Chúa bảo chúng ta làm? (cũng vậy, chờ cho các em trả lời như “vâng lời cha mẹ,” “đi nhà thờ,” “tốt với người khác,” v.v.)

Các em có bao giờ làm điều mà Chúa không muốn mình làm? Hay các em không làm điều mà mình biết Chúa muốn mình làm? Các em biết không? Tôi cũng có khi như vậy nữa. Như vậy tôi có tội và các em cũng có tội như Rôma 3:23 cho biết vì mọi người đều đã phạm tội. Vài đoạn sau trong sách Rôma, chúng ta đọc biết được vì có chúng ta phạm tội nên phải chết. Điều đó khó nghe lắm phải không? Vì tôi nói dối hay không nghe lời mẹ tôi phải chết. Thật là tốt nếu ta tránh khỏi được điều đó phải không? Đó là tại sao Chúa Giê-xu, Chiên Con Đức Chúa Trời, phải cất hết tội lỗi của thế gian. Nhưng thật là ngộ nghĩnh khi gọi Chúa Giê-xu là chiên con phải không?

Từ xa xưa, dân của Đức Chúa Trời phải giết một con vật mỗi khi họ phạm tội. Và thường thường con vật ấy là con chiên con. Một con chiên không tì vết. Những con chiên không tì vết này chết thế cho hết thảy những ai có tội. Nhưng một hôm, Chúa ban một Đấng là Con một Ngài, Con toàn vẹn, để chết thế chỗ của em và tôi. Thay vì con vật chết thế cho tội lỗi chúng ta, Chúa Giê-xu chết, một lần cho mọi người. Đó là lý do Chúa Giê-xu được gọi là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngài cất tội lỗi của em và tôi để chúng ta được trở lại với Đức Chúa Trời, vì chúng ta dơ dáy và tội lỗi, làm chúng ta xa cách với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không tự động được hòa lại với Chúa. Chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta phải chọn tin hay không tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã chết thế cho chúng ta. Và khi chúng ta làm như thế, chọn đi theo gương của Chúa Giê-xu, chúng ta làm báp têm như Chúa Giê-xu, để tỏ ra chúng ta lìa bỏ tội lỗi mà về cùng Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu có tội không? Không! Ngài làm báp têm để bày tỏ Ngài lánh xa tội lỗi, để cho thấy tại sao Ngài đến. Ngài đến để chịu chết, bị chôn (giống như chìm xuống nước trong lễ báp têm) và sống lại (như đi ra khỏi nước).

Các em có biết là mình có tội không? Em có bao giờ tin cậy Chúa và nói rằng em tin Con Ngài, Chúa Giê-xu, và em muốn lìa xa tội lỗi và theo Ngài? Nếu em chưa, và nay muốn, chúng ta hãy nói về điều đó.

Hê-bơ-rơ 4:15 &  
I Phi-e-rơ 1:19  
nói về sự vô tội  
của Chúa Giê-xu

**Trò Chơi  
Câu Gốc**

Cắt hình con chim bồ câu hay con chiên và ghi mỗi chữ của câu gốc trên đó. Cho các em sắp lại thành câu gốc vài lần. Mỗi lần ráp xong cho các em đọc chung với nhau.

**Câu Nguyện**

Nếu có thể được chia ra những em có câu hỏi hay có ý muốn tin nhận Chúa Giê-xu. Dùng thì giờ trả lời các câu hỏi và hướng dẫn các em cầu nguyện tin nhận nếu các em sẵn sàng.

**Tóm Lược**

Cho các em kẹo xốp hình con chiên và bánh quy xoắn làm chân. Để thì giờ ôn lại bài học trong khi dọn dẹp – làm mẫu cho các em biết làm thế nào khi cần để tẩy rửa.

**Chuẩn Bị Cho Tuần Tới**

Bài 5  
Anh-rê và Phi-líp đi theo Chúa Giê-xu  
Giăng 1:35-51

## **Bài Học Cho Thiếu Nhi**

---

### **Giăng Báp-têm Chúa Giê-xu**

Tuần rồi, chúng ta học về anh họ của Chúa Giê-xu. Có ai nhớ tên người ấy không? Anh họ của Chúa Giê-xu là Giăng! Giăng sanh sớm hơn Chúa một chút. Ông ta sanh sớm hơn sáu tháng. Các em đếm với tôi được không? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Hôm nay, chúng ta đọc trong Kinh Thánh về sự việc xảy ra khi Chúa Giê-xu và ông Giăng đã lớn lên. Giăng đã bắt đầu nói về Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến. Và Giăng đang làm báp-têm cho dân chúng tại con sông Giô-đanh. Dân chúng đến ông Giăng và nghe ông. Dân chúng bắt đầu nhận thức họ hành động không đúng như họ phải làm. Họ đến với Giăng để làm đúng. Có người theo ông và nghe ông Giăng dạy dỗ.

Một ngày nọ khi Giăng đang làm báp-têm cho dân chúng trên sông Giô-đanh, Chúa Giê-xu cũng đến. Chúa Giê-xu muốn được làm phép báp-têm. Rồi thì Giăng chìm Ngài xuống dưới nước và đỡ Ngài lên khỏi nước. Rồi thì có một việc đặc biệt xảy ra. Thánh Linh Chúa đến từ trời. Thánh Linh Chúa giống như hình chim bồ câu, trắng và đẹp, và đáp xuống trên vai Chúa Giê-xu. Và Giăng biết người đó, Giê-xu, Con Đức Chúa Trời là Đấng Ngài sai đến, vì Đức Chúa Trời đã nói với Giăng.

Giăng đã nói cho mọi người rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài. Bây giờ ông sẽ nói cho mọi người biết Con ấy là ai. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời!

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài vì đã ban Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài vì đã sai Giăng người làm báp-têm cho Chúa Giê-xu!

## Sinh Hoạt

---

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Dùng bao giấy làm hình Chúa Giê-xu với con chim bồ câu trên vai.
- Chữ trong Tân Ước do Giăng và các môn đệ Chúa Giê-xu thường dùng là báp têm (baptizo) thường hay bị hiểu lầm với chữ “nhúng vào” Nhà thơ người Gờ réc và cũng là thầy thuốc tên Nacander, sống vào năm 200 trước công nguyên (BC) giải thích sự khác biệt rõ ràng qua cách làm dưa chua. Công thức này dùng cả hai chữ. “Nicander nói để làm dưa chua, rau cải phải được “nhúng vào” (trộn) nước sôi (bapto) rồi “ngâm” (baptizo) vào dung dịch dấm. Cả hai chữ đều nói về việc ngâm rau cải vào dung dịch. Nhưng chữ đầu là tạm thời. Chữ thứ hai, là ngâm rau cải, đưa đến sự thay đổi vĩnh cửu.”

Trong sự sáng tỏ nghĩa của chữ, dùng thí dụ dưa leo và dưa chua. Hỏi các em cho biết sự khác biệt của hai thứ. Giải thích nếu cần cho thấy sự giống nhau giữa dưa chua và báp têm.

- Chơi trò chơi Tíc Tắc Tô. Vẽ ô trên bảng hay giấy lớn. Hỏi các em câu hỏi từ bài học và các câu hỏi trong bốn bài trước. Thí dụ: Ai là Con Đức Chúa Trời? Ngài ở đây bao lâu? Đức Chúa Trời đã sai ai đến để nói cho chúng ta biết về Chúa Giê-xu? ...

Để cho trò chơi rộn rịp hơn, vẽ trên sàn nhà. Thay vì dùng X and O, cho các em đứng trong các ô. Trò chơi này vui hơn với hai đội trai và gái đấu nhau.